

กิตติกรรมประกาศ

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาอย่างสูงของท่านอาจารย์ ดร.สันติพงษ์ กุมารสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าในการทำงานวิจัยสารนิพนธ์เล่มนี้ โดยท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาให้คำปรึกษาสารนิพนธ์นี้ตั้งแต่แรกเริ่มด้วยการให้คำแนะนำช่วยเหลือทางแนวคิด สติปัญญา กำลังใจ และเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ผู้ศึกษาเป็นอย่างดีตลอดช่วงเวลาของกระบวนการทำงานวิจัยสารนิพนธ์นี้ และท่านยังคงคอยช่วยขัดเกลาปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ถือเป็นความโชคดีที่ท่านอาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับผู้ศึกษา ทำให้ผู้ศึกษามีโอกาสได้รับความรู้ และพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูล อันเป็นประโยชน์จากแหล่งความรู้ในงานวิชาการต่าง ๆ งานสารนิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงมาได้เป็นอย่างดี และผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของคณาจารย์ผู้ให้ความรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ให้ความรู้และแนวคิดทางวิชาการในการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ของท่าน

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์เล่มนี้ทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นกรรมการสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงงานสารนิพนธ์นี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยผู้ศึกษาขอโน้มรับฟังคำแนะนำชี้แนะจากคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์นี้ทุกท่านเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสารนิพนธ์ต่อไป ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ของท่าน

ผู้ศึกษาขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกตลอดเวลาของการเรียนและทำงานวิจัยนี้ ตลอดจนเพื่อน พี่น้องและกัลยาณมิตรที่ดีทุกท่านในการให้คำแนะนำช่วยเหลือต่อการทำงาน งานวิจัยสารนิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงมาได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาขอขอบคุณและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความช่วยเหลือเกื้อกูลของทุกท่าน

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และขอขอบคุณพี่ ๆ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ให้กำลังใจ สนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ของท่าน

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาหวังว่างานสารนิพนธ์เล่มนี้คงพอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างในภายหน้าต่อบุคคลที่มีความต้องการค้นคว้าข้อมูลความรู้ในทางวิชาการต่อไป สุดท้ายนี้ คุณความดีและความสำเร็จอันเป็นประโยชน์จากงานสารนิพนธ์นี้ ขอมอบให้แก่บุคคลทุกท่านที่ได้กล่าวมานี้ แต่หากงานสารนิพนธ์เล่มนี้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ณฐา เนื่องจิระวัฒน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2566